

Stadtdekan Msgr. Dr. Hermes · Königstraße 7 · 70173 Stuttgart

Kính gửi
Giáo xứ có ngôn ngữ bản địa khác
Tại Stuttgart

Monsignore
Dr. Christian Hermes

Königstraße 7
70173 Stuttgart

T 0711 70 50-510
F 0711 70 50-501
stadtdekan.stuttgart@drs.de
katholische-kirche-stuttgart.de

Tháng hai 2024

Chúng ta cùng nhau chống tư tưởng bài ngoại!

Thư gửi Tín Hữu Công Giáo có ngôn ngữ bản địa khác, thuộc Giáo Hạt Stuttgart.

Anh chị em thân mến,

Trong những tuần vừa qua, hàng trăm nghìn người đã xuống đường trên khắp nước Đức để biểu tình, nhằm lên tiếng chống lại chủ nghĩa bài ngoại cũng như các phong trào Phát Xít và chủ nghĩa Dân Tộc. Tôi đã nhiều lần chỉ trích những phong trào nguy hiểm như vậy và sẵn sàng cung cấp nội dung bài phát biểu của tôi trong cuộc biểu tình ngày 27 tháng 1 năm 2024, tại Schlossplatz-Stuttgart.

Tôi đến với anh chị em qua bức thư này, vì biết rằng, anh chị em “có nguồn gốc di cư” (như chính quyền thường gọi), đặc biệt, anh chị em bị tổn thương bởi xu hướng bài ngoại và lo lắng về những gì kế tiếp sẽ xảy ra trên nước Đức. Trước tiên, điều quan trọng nhất đối với tôi: Giáo Hội Công Giáo chúng ta là giáo hội hoàn vũ, một giáo hội ở trong và từ mọi dân tộc, anh chị em một nhà! Vào lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trong tinh thần của Thiên Chúa (Cv 2:1-13), chúng ta đã khắc phục sự phân biệt giữa các dân tộc và các ngôn ngữ. Chính sự phân biệt đó đã đưa đến sự chia rẽ và thù địch.

Thánh Phaolô đã nhấn mạnh, “không còn người Do Thái hay người Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà, vì tất cả chúng ta đã hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô” (Galata 3,28)

Đó là lý do tại sao chỉ có một “Công giáo”, tức là Giáo hội bao gồm toàn diện, mời gọi chúng ta hành động như chất men trong một gia đình nhân loại. Không có “Giáo hội quốc gia”, không có “Giáo hội Đức”, “Giáo hội Ý” hay “Giáo hội Croatia”. Chỉ có một Giáo hội Công giáo ở các quốc gia và các nền văn hóa khác nhau.

Chủ nghĩa dân tộc vừa mới bắt đầu, muốn thay thế đức tin Kitô giáo bằng cách biến việc tôn thờ quốc gia của mình trở thành như một tôn giáo, trong đó một dân tộc tự nâng mình lên trên những dân tộc khác. Chủ nghĩa Dân Tộc và Phát Xít phân chia sắc tộc con người,



như thể chúng ta là chó hay mèo, dùng văn hóa, màu da hay đặc điểm khác của họ để kỳ thị người khác. Những tư tưởng đáng trách này không thể phù hợp với Thiên Chúa Giáo.

Với niềm tin cơ bản của giáo hội Công Giáo cho mọi dân tộc, gắn liền với niềm tin cơ bản về phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, và vì vậy không lệ thuộc vào bất cứ thế lực chính trị nào, không ai có thể cho hay tước đoạt được. Triết gia nổi tiếng của Đức và là người con của thành phố Stuttgart, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, đã tuyên bố cách đây 200 năm: “Sở dĩ con người được xem là con người vì bản chất, không phải vì anh ta là người Do Thái, Công giáo, Tin lành, Đức, Ý v.v.” Điều đó không khác gì niềm tin Kitô giáo về phẩm giá con người. Niềm tin này được ghi nhận trong điều đầu tiên của Luật cơ bản, Hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức: “Nhân phẩm bất khả xâm phạm. Tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm là nghĩa vụ của mọi quyền lực quốc gia.” (Điều 1 Đoạn 1 Hiến pháp). Tiếp theo là đoạn: “Không ai được phép, vì giới tính, nguồn gốc, chủng tộc, ngôn ngữ, quê hương và gốc gác, vì đức tin, quan điểm tôn giáo hoặc chính trị của họ, bị thiệt thòi hoặc được ưu đãi” (Điều 3 Đoạn 3 Luật Cơ bản)

Chúng ta có thể tin tưởng vào hiến pháp này, vì nó có hiệu lực và sẽ bảo vệ bạn trước kẻ thù của bạn.

Thật không may, ở Đức có những người có thành kiến và mang ác cảm với người ngoại quốc. Như ở nhiều quốc gia, nước Đức có những người theo chủ nghĩa Dân Tộc, những kẻ phân biệt chủng tộc, phát xít, những kẻ bài Do Thái, họ là kẻ thù của nền dân chủ, tôn giáo hoặc là Hiến Pháp. Trong những năm gần đây, qua các „phương tiện truyền thông xã hội“ hay đúng hơn là „phản xã hội“, người ta đã cực đoan hóa. Vô số khủng hoảng và vấn nạn khiến nhiều người lo lắng. Một số vừa ấu trĩ, vừa nguy hiểm, vì trong cơn thất vọng và phẫn nộ, họ mất trí, muốn có giải pháp đơn giản và tìm người để đổ lỗi và làm vật tế thần. Đồng bào Do Thái đặc biệt bị ảnh hưởng, nhưng lòng căm thù có thể nhanh chóng hướng vào người khác. Một số kẻ ngốc này tin rằng „nước Đức thuộc về người Đức“ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Những ý tưởng nguy hiểm như vậy đã luôn hiện hữu và đáng lo ngại hơn là sẽ luôn tồn tại. Tuy nhiên, trong vài năm nay, chúng ta thấy, với khẩu hiệu bài ngoại và thông điệp căm thù, các phong trào này đã gây được sự chú ý. Với „AfD“, cái gọi là „Giải pháp khác cho nước Đức“, một phong trào chính trị nay đã đạt được vị trí vững chắc, lại không đưa ra bất cứ giải pháp nào cho các vấn đề hiện tại mà chỉ gieo rắc sự hận thù và kích động. Đảng phát xít và phản dân chủ, một cánh hữu cực đoan và bài ngoại tham gia vào các mạng lưới ủng hộ việc trục xuất những người mà theo quan điểm của họ, không phải là người Đức.

Thưa anh chị em, những người không cùng tiếng mẹ đẻ, các anh chị em không phải lo lắng, vì nghĩ rằng đa số ở đất nước này theo tư tưởng nguy hiểm như vậy. Ngược lại: Không phải chỉ riêng giáo hội chúng ta, mà ngay tại Stuttgart, tiểu bang Baden-Württemberg và cả trên khắp nước Đức, đa số không bài ngoại. Đặc biệt trong thành phố của chúng ta, nơi có người dân từ gần 160 quốc gia sinh sống, áp dụng câu mà một ông cựu thị trưởng đã nói: “Bất kỳ ai sống ở Stuttgart đều là người Stuttgart!”. Anh chị em được tôn trọng với tư cách là đồng bào! Tất cả những ai sống ở đây và tôn trọng luật pháp, hoàn toàn là người



Stuttgart hết.

Không chỉ khuy nh hướng bài ngoại, mà cả xu hướng phản nhân bản rõ ràng mâu thuẫn với hiến pháp nước Đức. Đó là lý do tại sao nhiều người kêu gọi cấm các đảng như „AfD“. Trong mọi trường hợp, chúng cũng mâu thuẫn với nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo và Công giáo. Đừng để bị lừa dối, chỉ vì họ tự tuyên xưng mình là phe „bảo thủ“ hay „truyền thống“, bảo vệ „Công giáo Tây phương“ và là bạn của chúng ta. Tôi đã theo dõi „AfD“ từ nhiều năm: họ càng ngày càng trở nên cực đoan và nguy hiểm hơn. Sau khi nhận thức, giáo hội và các Đức Giám Mục Đức lên tiếng chống lại rõ ràng, họ đã lộ ra bộ mặt thật: Họ không chỉ là kẻ thù của tất cả người ngoại quốc, những người mà họ chỉ sẵn sàng dung túng nếu hoàn toàn hội nhập, mà còn là kẻ thù của Kitô giáo và giáo hội! Gần đây, hội đồng Giám Mục Đức đã nhất trí tuyên bố rõ ràng về vấn đề này.

(<https://www.drs.de/ansicht/artikel/fuer-menschenwuerde-und-die-freiheitliche-grundordnung.html>).

Với tư cách là Cha quản hạt, tôi bảo đảm với anh chị em, chúng ta, người Công giáo từ mọi dân tộc gắn bó với nhau. Tôi, các giáo sĩ và các tín hữu sẽ luôn đứng bên các bạn, nếu xu hướng bài ngoại gây nên dư luận thù ghét con người! Chúng tôi đã bắt đầu khởi xuất chiến dịch trên mạng với tiêu đề „Chúng tôi là giáo hội toàn cầu, không bài ngoại!“ Chúng tôi chân thành kêu gọi các bạn tham gia. Điều quan trọng là chúng ta phải được thấy và nghe, không để mình bị đe dọa, không trốn tránh. Chúng ta, người Đức và những người có tiếng mẹ đẻ khác, cùng cố gắng hiến tẩm gương tốt về sự thành tâm, lòng can đảm và sự đoàn kết về chính trị và tôn giáo. Xin mọi người vui lòng tìm hiểu các diễn biến chính trị, đảng phái và chương trình làm việc. Xin nhận lãnh trách nhiệm trong các công việc xã hội dân sự, cả ngoài giáo hội! Nếu bạn có quyền bầu cử, hãy tham gia bầu cử!

Dưới đây là lời khuyên: Trong các cuộc bầu cử địa phương (ngoại trừ cuộc bầu cử vào hội đồng khu vực Stuttgart - Regionalversammlung Stuttgart), công dân EU ít nhất 16 tuổi và cư ngụ tại Stuttgart ba tháng trước ngày bầu cử 09.06.2024 đều hội đủ điều kiện bỏ phiếu. Có nghĩa là, nhóm người này sẽ được ghi vào danh sách cử tri, dựa trên việc đăng ký cư trú tại văn phòng thành phố và nhận kịp thời thông báo bầu cử. Trong trường hợp đặc biệt, bạn có thể liên lạc trực tiếp với chính quyền thành phố. (Văn phòng Thống kê, www.stuttgart.de/organigramm/verwaltungseinheit/statistisches-amt.php).

Tất cả cùng nhau - Công giáo, Kitô giáo và các tôn giáo khác, Đảng Dân chủ và tất cả những người thiện chí, chúng ta sẽ vượt qua những thế lực hủy diệt gây ra hận thù và chia rẽ!

Hiệp nhất trong Chúa Kitô, tôi nồng nhiệt chào mừng các bạn!

Đức ông Dr. Christian Hermes Quản hạt thành phố Stuttgart

